

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI

30 NĂM VỮNG TRỤ CỘT AN SINH



**Đồng chí VÕ PHIÊN Tỉnh ủy viên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT**

Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách song hành, là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội; chính sách BHXH, BHYT ngày càng phát huy vai trò quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Trên cơ sở Bộ luật Lao động năm 1995, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 về Điều lệ BHXH và ban hành Nghị định số 19-CP ngày 16/02/1995 về việc thành lập BHXH Việt Nam trên cơ sở thống nhất các tổ chức BHXH ở Trung ương và địa phương thuộc hệ thống Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để giúp Chính phủ chỉ đạo công tác quản lý Quỹ BHXH và thực hiện thống nhất các chế độ, chính sách BHXH theo quy định của pháp luật. Từ đây, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc đổi mới căn bản về thực hiện chính sách BHXH ở nước ta phù hợp với quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến năm 2002, theo tiến trình cải cách bộ máy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chuyển tổ chức, nhiệm vụ thực hiện chính sách BHYT từ Bộ Y tế sang BHXH Việt Nam. Đến nay, trải qua 30 năm hình thành và phát triển, chính sách BHXH, BHYT đã góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại Quảng Ngãi, BHXH tỉnh được thành lập từ ngày 08/8/1995 theo Quyết định số 120/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/1995. Trải qua 30 năm thành lập và phát triển, BHXH tỉnh đã không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh việc chú trọng phát huy nội lực, BHXH tỉnh luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần khẳng định vị thế của ngành BHXH trong hệ thống an sinh xã hội tỉnh nhà.

Với mục tiêu xuyên suốt là phục vụ ngày càng tốt hơn cho người tham gia và thụ hưởng “*Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ*”; công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được chú trọng trên tất cả các lĩnh vực theo định hướng, kế hoạch của BHXH Việt Nam và của tỉnh để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; cũng như giải quyết, chi trả kịp thời các chế độ chính sách BHXH, BHYT, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người tham gia và thụ hưởng...

(100% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện kết nối và liên thông cơ sở dữ liệu khám chữa

bệnh BHYT thông qua Cổng thông tin giám định BHYT; 100% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện sử dụng CCCD có gắn chip để thay thế thẻ BHYT khi đi KCB).

Thành công lớn nhất trong những năm gần đây, là việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT được cả hệ thống chính trị tại địa phương vào cuộc và chỉ đạo triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22/9/2021 về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết về hỗ trợ tiền đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã đưa chỉ tiêu BHXH, BHYT vào Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của địa phương; UBND tỉnh ban hành Quyết định giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các địa phương đã phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ tỉnh đến cơ sở, tạo thuận lợi nhất định trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh đã chủ động đề ra các giải pháp hữu hiệu, tập trung thực hiện công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT góp phần tăng nhanh diện bao phủ BHXH, BHYT. Dự kiến năm 2024, toàn tỉnh có hơn 167 ngàn người tham gia BHXH và hơn 1.195 ngàn người tham gia BHYT. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH so với lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh dự kiến đạt 27,1%; BHTN đạt hơn 21%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt hơn 95,73% dân số. Tất cả chỉ tiêu đều đạt và vượt chỉ tiêu kinh tế-xã hội tỉnh giao.



Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT sơ kết tình hình thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh

Ngoài việc nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, BHXH tỉnh luôn tích cực tham gia đầy đủ các phong trào thi đua và công tác an sinh xã hội tại địa phương. Từ năm 2021-2023, để tạo điều kiện cho một số đối tượng gặp khó khăn được tham gia BHXH, BHYT; BHXH tỉnh đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công chức, viên chức trong Ngành ủng hộ kinh phí tặng sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT với tổng số tiền lên đến 3,4 tỷ đồng.

Cùng với toàn Ngành, năm 2025 là năm đánh dấu mốc son quan trọng trong chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của BHXH tỉnh Quảng Ngãi. 30 năm là một khoảng thời gian không quá dài, cũng đủ để công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH tỉnh tự hào về những thành quả đã đóng góp trong sự nghiệp an sinh xã hội tỉnh nhà.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của BHXH Việt Nam, của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự đoàn kết nỗ lực không ngừng của mỗi công chức, viên chức, người lao động của Ngành, tin rằng chặng đường sắp tới, công tác BHXH, BHYT sẽ có bước chuyển biến mới, chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, hướng tới hoàn thành mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững trụ cột an sinh xã hội của đất nước, như mục tiêu cơ bản mà Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH đã đề ra *“Để BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch”*.